

การรับรู้ในการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียนประถมศึกษา

ณัฐศรุต นนทวิ

การค้นคว้าแบบอิสระนี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กันยายน 2544

การรับรู้ในการดูแลนามยี่สิบแฉกของนักเรียนประถมศึกษา

ณัฐศรุต นนทริ

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

[Signature]ประธานกรรมการ
อาจารย์บุญตัวน แก้วปิ่นตา

[Signature]กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์รัตน์ มณีเลิศ

[Signature]กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณิกา วิทย์สุภากร

[Signature]กรรมการ
อาจารย์จิราพร สุวรรณธีรางกูร

21 กันยายน 2544

©ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความช่วยเหลือจาก อาจารย์บุญถ้วน แก้วปิ่นตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์รัตน์ มณีเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิกา วิทย์สุภากร และ อาจารย์จิราพร สุวรรณธีรราษฎร์ ซึ่งได้กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในทุกๆ ขั้นตอนของการศึกษา ตลอดจนได้ช่วยตรวจสอบข้อบกพร่องต่างๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้ศึกษามาโดยตลอด จนกระทั่งรายงานการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง มา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสันตะยอม ที่อนุญาตให้ทำการทดสอบแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษา ขอขอบพระคุณหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองร่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาว อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองสองคอน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังหิน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังไทร อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเชิงคีรี (สุวิชาญวรุฒิ) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเต่า อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังแคด อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังโคนไผ่ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองจ้ง ที่อนุญาตให้ทำการศึกษาและเก็บข้อมูลกับนักเรียนในโรงเรียน ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่เป็นอย่างสูงที่สนับสนุนปัจจัยในการศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจให้มีสติปัญญาในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณ คุณฉันทนา พิณจันทร์ และคุณเทียนทอง ต๊ะแก้ว ที่ให้ความช่วยเหลือในการทดสอบเครื่องมือและให้ความอนุเคราะห์เรื่องยานพาหนะ ขอขอบคุณเพื่อนๆ นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 10 ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการศึกษาด้วยดีเสมอมา ขอขอบใจน้องๆ นักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในการศึกษารั้งนี้เป็นอย่างดี

ท้ายที่สุดนี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลจากการศึกษารั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ในการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษา อนึ่งหากมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ผู้ศึกษาต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย